

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.09 ททยอยแข็งค่ารับดอลลาร์อ่อน จับตาข้อมูลจ้างงานสหรัฐคืนนี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (6 ธ.ค. 2567)--

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 34.09 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นมากจากระดับปิดวันพุธที่ระดับ 34.34 บาท/ดอลลาร์

โดยตั้งแต่ช่วงคืนวันพุธที่ผ่านมา เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการทยอยอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ หลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ในช่วงคืนวันพุธจนถึงคืนวันพฤหัสบดีส่วนใหญ่ออกมาแย่กว่าคาด

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท อาจเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways แถวโซน 34.10 บาท/ดอลลาร์ไปก่อนในช่วงระหว่างวัน เนื่องจากตลาดต่างรอลุ้นรายงานข้อมูลการจ้างงานสหรัฐ ที่จะทยอยรับรู้ในช่วงคืนนี้ ซึ่งหากยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Nonfarm Payrolls) ออกมาต่ำกว่าคาด อีกทั้งอัตราการว่างงานปรับตัวขึ้น ก็อาจทำให้ผู้เล่นในตลาดเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค.นี้บ้าง และกดดันให้เงินดอลลาร์ และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐ อาจย่อตัวลง ซึ่งจะหนุนทั้งราคาทองคำ และเงินบาท โดยเงินบาทก็มีโอกาสแข็งค่าขึ้นทะลุระดับ 34.00 บาท/ดอลลาร์ได้

โดยวันนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ เช่น ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม อัตราการว่างงาน และอัตราการเติบโตของค่าจ้าง รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอดูทิศทางถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายของเฟด

นายพูน มองกรอบเงินบาทวันนี้จะอยู่ที่ระดับ 33.95-34.35 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 150.13 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันพุธ ที่ระดับ 150.58 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0574 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันพุธ ที่ระดับ 1.0505 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 34.324 บาท/ดอลลาร์

-ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผย แนวโน้มการท่องเที่ยวในปี 68 น่าจะมีทิศทางดีขึ้น เพราะมีปัจจัยหนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของรัฐบาล รวมทั้งเป็นปีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเยือนไทยแตะ 40 ล้านคนเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์โควิดและเป็นไปตามนโยบาย ของนายสรพงศ์ เทียนทอง รว.การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการให้ช่วยกันส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงกว่าเป้าหมายที่ ททท. ตั้งไว้เดิมที่ 39.5 ล้านคน

-รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า แผนงานการเดินทางจัดทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ปี 2568 กระทรวงพาณิชย์เดินทางเพิ่มเติมเพื่อเร่งขยายการค้า และการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยด้วยการเร่งรัดการจัดทำเอฟทีเอกับประเทศใหม่ๆ เพิ่มจากเอฟทีเอที่ไทยได้ลงนามแล้ว 15 ฉบับ กับ 19 ประเทศ โดยฉบับที่ 15 ไทย-ศรีลังกา คาดมีผลใช้

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

บังคับในไตรมาสแรกของปี 2568

-รัฐ-เอกชน จับมือออกมาตรการแก้ไขหนี้ประชาชน หวังลดหนี้ครัวเรือนที่สูงทะลุ 1.2 ล้านล้านบาท ด้านลูกหนี้เฮ! 4 เจ้าหนี้จับมือ SAM ร่วม "โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM" เพิ่มโอกาสลูกหนี้เสียแก้หนี้ครัวเรือน ช่วยคนไทยฟื้นฟูการเงินคืนชีวิตดีมีสุข

-"แบงก์ไทย" ผวาเศรษฐกิจลาว "ชะลอตัวหนัก" เหตุ "เงินทาบ" อ่อนค่า "ดอกเบี้ยนโยบาย" พุ่งแตะ 10.5% กระทบต้นทุนทำธุรกิจ "กรุงศรีฯ" ปรับกลยุทธ์ชะลอปล่อยกู้รถใหม่ หลังกระทบมาร์จิน-ดีมานด์หด "ไทยพาณิชย์" ชี้ยังไม่กระทบ ด้าน "ธนาคารทองคำลาว" ยืนยันไม่อยากให้แบงก์ไทย ลดลงทุน เชื่อรัฐบาลกำลังหาทางกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้าน 'สภาธุรกิจไทย-ลาว' รับลงทุนไทยในลาวชะลอตัว ส่งผลแบงก์ไทยเข้มปล่อยกู้ลงทุนลาว

-"นายทักษิณ" โยนให้ "ขุนคลัง" ชี้แจงแนวคิดปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ ยืนยันเข้าใจความรู้สึกประชาชน ด้าน "ธนกร" แนะนำ "รัฐบาล-คลัง" ศึกษาปรับ VAT 15% ให้รอบคอบ ระบุสูงไปไม่สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจ กระทบคนรายได้น้อย-ปานกลางแน่ ทำเศรษฐกิจชะงัก

-ประธานเฟดได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนา New York Times DealBook Summit ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในขณะนี้มีความแข็งแกร่งมากกว่าที่เฟดคาดการณ์ไว้ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นเดือนที่เฟดเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมกับส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เมื่อวานนี้ (5 ธ.ค.) ระบุว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าเดือนต.ค.อยู่ที่ 7.384 หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 8.38 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. ซึ่งดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในการสำรวจของวอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) คาดการณ์ไว้ที่ 7.48 หมื่นล้านดอลลาร์

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 9,000 ราย และระดับ 224,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 215,000 ราย

-ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (5 ธ.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง ก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (5 ธ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันที่ 5 เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

-นักลงทุนจับตาการเปิดตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพ.ย.ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้